

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 29/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 29/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo sở trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTATGT. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT. Phấn đấu đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn về sức khỏe, tính mạng, tài sản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác bảo đảm TTATGT. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT. Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm TTATGT của cán bộ cơ quan. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình hình TTATGT xảy ra phức tạp có liên quan đến cán bộ cơ quan. Tất cả các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phải được xem xét, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

2. Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng, như điều khiển phương tiện quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “*đã uống rượu bia, không lái xe*”, trước hết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

3. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với lực lượng cán bộ, công chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ đề xuất các nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia đủ các cuộc vận động, lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu mọi trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hành vi của mình./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình